

ข่าวหนังสือพิมพ์ (2)

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

วัน เดือน ปี 7 มิ.ย. 2562

หน้า 7

เรื่อง ปาล์มน้ำมัน

□ ปาล์มขยับ

นายสาธิตินทร์ ตรียานนท์ นายกสมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซลไทยเปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันปาล์มดิบหรือซีพีโอขณะนี้ เริ่มลดลงเหลือเพียง 3 แสนตันแล้ว ซึ่งเป็นจุดเริ่มสมดุล และทำให้ราคาปาล์มทั้งระบบเริ่มปรับขึ้น คาดว่าจะขยับขึ้นอีกต่อเนื่อง โดยราคาปาล์มทะเลทรายเริ่มขยับมาอยู่ที่ กก.ละ 2.60-2.70 บาท ซีพีโอราคาเฉลี่ย กก.ละ 18 บาท และบี 100 ราคาสูงกว่าลิตรละ 20 บาท.

ข่าวหนังสือพิมพ์ (2)

หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน วัน เดือน ปี 7 มิ.ย. 2562 หน้า 4 เรื่อง ปาล์มน้ำมัน

สต็อกCPOวูบตันราคาปาล์มเริ่มขยับ-ลุ้น22มิ.ย.บังคับเปอร์เซ็นต์ตันราคาต่อ

ผู้จัดการรายวัน60 - จับตาราคापาล์มเริ่มขยับขึ้นแล้วหลังสต็อก CPO เริ่มไต่ระดับลดลงต่อเนื่อง สมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซลไทยขมวดมาตรการกระทรวงพลังงานได้ผล โดยเฉพาะไบโอดีเซลบี 10 มาถูกทาง เกษตรกรเลี้ยงขาคูททุนราคาเหมาะสมต้อง 3.50-4.20 บาทต่อกก.ล้นมาตรการกระทรวงอุตสาหกรรมจับเพิ่มเปอร์เซ็นต์รับซื้อปาล์ม นายธานีรัตน์ ศรียานนท์ นายกสมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซลไทย เปิดเผยว่า หลังจากที่รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมการจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซลบี 10 (บี100ผสมดีเซล 10%) ปี 20 และการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ(CPO)เพื่อนำไปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกงโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)ส่งผลให้ล่าสุดสต็อก CPO ลดลงจากเดิมที่ก่อนหน้านี้ อยู่ระดับ 4 แสนกว่าตันขณะนี้เหลือเพียง 3 แสนตัน ซึ่งเป็นจุดที่เริ่มสมดุลและทำให้ราคาปาล์มทั้งระบบเริ่มปรับขึ้นและคาดว่าจะขยับขึ้นอีกต่อเนื่อง "ขณะนี้ราคาปาล์มทะเลทรายเริ่มขยับมาอยู่ระดับ 2.60-2.70 บาทต่อ

กิโลกรัม(กก.) CPO ราคาเฉลี่ย 18 บาทต่อกก. และไบโอดีเซลบริสุทธิ์ 100% (บี100) ราคาขยับมาอยู่ประมาณ 20 กว่าบาทต่อลิตร โดยก่อนหน้านั้นเกษตรกรอาจมองว่ามีการดูดซับปาล์มจำนวนมากแต่ทำไมราคาไม่ขยับซึ่งข้อเท็จจริงคือต้องให้เวลาในการสะท้อนกลับมาระยะหนึ่งเมื่อถึงเวลาที่สต็อกตึงตัวจึงจะเกิดซึ่งขบวนการนี้เริ่มเห็นแล้ว" นายธานีรัตน์กล่าว ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวของกระทรวงพลังงานนั้นเป็นมาตรการที่ส่งผลต่อระดับราคาปาล์มที่ระบบที่ได้ผลดีที่จะถึงมือเกษตรกร โดยเฉพาะมาตรการที่จะขับเคลื่อนการใช้ไบโอดีเซลบี 10 เป็นน้ำมันเกรดมาตรฐานของประเทศในปี 2564 ถือเป็นสิ่งที่จะทำให้การใช้ไบโอดีเซลบี 10 เพิ่มขึ้นและจะทำให้เกิดการดูดซับสต็อก CPO ในช่วงที่ล้นสต็อกที่ทางสมาคมฯสนับสนุนให้เกิดขึ้นมากโดยตลอดและต้องการให้นโยบายดังกล่าวนำไปสู่การปฏิบัติจริงไม่มีการเปลี่ยนแปลงชนิดที่ผ่านม เพราะผู้ผลิตบี 100 ต้องลงทุนในเรื่องของความปลอดภัยเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด

นายมนัส พุทธิรัตน์ ประธานสมาพันธ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขณะนี้ราคาปาล์มทะเลทรายเริ่มปรับขึ้นมาสู่ระดับ 2.50-2.80 บาทต่อกก.แต่ก็ยังงงเป็นราคาที่เกษตรกรขาดทุน ซึ่งราคาที่ถือว่าควรจะอยู่ระดับ 3.50-4.20 บาทต่อกก. ซึ่งเกษตรกรคาดหวังว่ามาตรการของกระทรวงอุตสาหกรรมที่กำหนดบังคับใช้ประกาศกระทรวงวันที่ 22 มิ.ย.นี้ ได้โรงงานรับซื้อวัตถุดิบที่มีน้ำมันน้อยกว่า 18% สำหรับโรงที่แยกและไม่น้อยกว่า 30% สำหรับโรงที่รวมจะมีผลทำให้ราคาปาล์มมีการปรับตัวได้เพิ่มขึ้นอีก "มาตรการดูดซับ CPO ของ กฟผ.ผสมมองว่าทำให้สวนอื่นได้ราคาดีหมดยกเว้นเกษตรกร แกมต้องมีเงินอุดหนุนอีกต่างหาก ซึ่งเห็นว่าควรระงับยกเลิก แต่มาตรการควรจะดำเนินการและจะช่วยให้มากคือการส่งเสริมให้ไบโอดีเซลบี 10 เป็นเกรดมาตรฐานซึ่งจะช่วยดูดซับ CPO ได้มาก และรัฐก็ไม่ต้องอุดหนุนราคาอะไรระบบจะไปได้อีก" นายมนตรีกล่าว